

Số: /TB-UBND

Nha Trang, ngày tháng 12 năm 2023

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang  
tại cuộc họp UBND thành phố thường kỳ tháng 12 năm 2023**

Ngày 13/12/2023, tại Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang chủ trì cuộc họp UBND thành phố kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2023 đối với Tập thể Lãnh đạo UBND thành phố và các đồng chí diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và các thành viên UBND thành phố.

Sau khi nghe trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thành phố năm 2023; các đại biểu dự hội nghị đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thành phố. Theo đó, trong năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể, cá nhân lãnh đạo UBND thành phố đã đoàn kết, nhất trí, năng động, linh hoạt lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt và vượt 23/23 chỉ tiêu kinh tế- xã hội theo kế hoạch đề ra, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2023; công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ theo quy định; lĩnh vực văn hóa, giáo dục tiếp được được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành phố tiếp tục khắc phục được những tồn tại, hạn chế kéo dài trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự mỹ quan đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 28/4/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kế hoạch số 6524/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hoà. Tổ chức thực hiện tốt công tác lập và điều chỉ quy hoạch, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà (1653- 2023), Festival Biển Nha Trang - Khánh Hoà năm 2023 và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tạo khí thế phấn khởi, vui tươi, quyết tâm hoàn thành

thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023. Tổ chức diễn tập Khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự thành phố năm 2023 đạt kết quả tốt. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp...

ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND thành phố đã đạt được trong năm 2023, cũng như tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, khách quan của tập thể, cá nhân lãnh đạo thành phố, đồng thời đề nghị thời gian tới tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND thành phố thực hiện tốt các chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng giá đất hợp lý đảm bảo quyền lợi cho người dân; tăng cường quản lý đất 5%; kiểm soát chặt chẽ việc phân lô bán nền không đúng quy định; nghiên cứu phát triển thêm các loại hình kinh tế mới để phục vụ người dân và du khách...

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với tập thể lãnh đạo UBND thành phố, chủ tịch và các phó Chủ tịch UBND thành phố./.

***Nơi nhận:***

- Các thành viên UBND TP;
- Lưu: VT, Nguyễn.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Thị Thu Hiền**